

**UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Số: 1944/SKHĐT-HTDNKN

V/v tiếp thu ý kiến đóng góp về việc
xin chủ trương xây dựng Không gian
Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
tỉnh Đồng Tháp

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 2093/VPUBND-KT ngày 14/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh Tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Nội vụ tại Công văn số 1554/SNV-TCCC ngày 30/6/2022, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và cập nhật, bổ sung các nội dung về chủ trương thực hiện và cơ chế vận hành Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp theo ý kiến góp ý của Sở Nội vụ.

Tuy nhiên, nội dung tại Điểm a, Khoản 2, Mục II về “chủ trương hình thành Trung tâm dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025”,

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất được giữ lại, do việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp cũng là nội dung cụ thể hóa định hướng hình thành Trung tâm dịch vụ Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp được xác định trong Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025, chứ không phải là thành lập một tổ chức mới.

(Dự thảo Tờ trình kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT; TT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Ngọc Đào

